

Số: 30/BC-HĐND

Hòa An, ngày 04 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2016 - 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Hòa An

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về triển khai Chương trình giám sát năm 2021.

Thường trực HĐND huyện ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 06 tháng 01 năm 2021 để thực hiện giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (*sau đây gọi tắt là Chương trình*) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Hòa An.

Từ ngày 21/01 đến ngày 22/01/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Dân Chủ, Hồng Nam; giám sát gián tiếp thông qua Báo cáo đối với UBND huyện.

Qua kết quả giám sát trực tiếp và xem xét Báo cáo của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện thống nhất đánh giá và có kết luận, kiến nghị như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Hòa An là huyện nội địa thuộc tỉnh Cao Bằng với diện tích 60.598 ha, dân số huyện có 53.075 người (số liệu năm 2020), với 5 dân tộc chính gồm Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh cùng sinh sống. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, tại các xã vùng sâu, vùng xa dân cư tập trung không đồng đều, trình độ dân trí hạn chế, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn về giao thông, điện, nước sinh hoạt; phát triển kinh tế chủ yếu theo mô hình nhỏ lẻ và tự phát dẫn tới hiệu quả kinh tế chưa cao.

Để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là giảm tỷ lệ hộ nghèo (còn ở mức cao 35,78 % năm 2015), tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn...Bước vào giai đoạn 2016 - 2020 huyện Hòa An thực hiện Chương trình gồm có 20 xã (sau sáp nhập còn 14 xã), định hướng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới với việc tiếp tục thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện gắn với thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm; nghiên cứu quy hoạch và hoàn thành các vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhân rộng vùng sản xuất thuốc lá, lúa chất lượng cao, gừng, ớt theo hướng hữu cơ. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương theo quy trình sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quá trình triển khai thực hiện Chương trình huyện Hòa An có thuận lợi và khó khăn nhất định như sau:

1. Về thuận lợi

- Có sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Hòa An về Chương trình; ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị để chỉ đạo thực hiện Chương trình, có sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm; thành lập ban chỉ đạo, Ban quản lý, phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách các địa bàn, đơn vị thực hiện Chương trình.

- Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đã được chuẩn hoá, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình nhiệt tình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

- Được sự ủng hộ, đồng tình của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện.

- Huyện Hòa An có nhiều điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu và nguồn nhân lực, đây là nguồn lực quan trọng để tham gia thực hiện Chương trình.

2. Về khó khăn

- Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Văn phòng điều phối nông thôn mới chủ yếu làm việc kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian, công sức cho việc chỉ đạo, thực hiện Chương trình.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành để thực hiện Chương trình còn nhiều bất cập, chưa được đồng bộ đặc biệt là việc lồng ghép các nguồn lực cho thực hiện Chương trình chủ yếu là theo kế hoạch cấp vốn của từng ngành chưa có sự điều phối của Ban chỉ đạo.

- Do điểm xuất phát về kinh tế - xã hội của huyện còn thấp, điều kiện địa lý phức tạp, địa bàn rộng, chia cắt bởi nhiều sông suối, núi đá, dân cư không tập trung đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thu nhập của đại bộ phận nhân dân còn thấp do vậy khó khăn trong việc huy động các nguồn lực trong dân để tham gia thực hiện Chương trình.

- Việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, dẫn đến bộ máy quản lý các cấp bị xáo trộn, địa giới hành chính các xã bị điều chỉnh, việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới của nhiều xã phải điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế, mặt khác một số xã sau khi thực hiện sáp nhập, đánh giá lại một số tiêu chí đạt được bị tụt giảm.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đối với công tác chỉ đạo điều hành

- UBND huyện, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện phân công trách nhiệm cho các phòng, ban phụ trách các xã theo chức năng nhiệm vụ được giao. Văn phòng điều phối huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổng hợp các hoạt động báo cáo UBND huyện và Văn phòng điều phối tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu, phân bổ các nguồn vốn thuộc Chương trình các năm cho UBND các xã và các đơn vị thực hiện. Xây dựng và ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình từng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020.

- Ban chỉ đạo Chương trình thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình tại các xã trong huyện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

- Thành lập và kiện toàn thường xuyên Ban chỉ đạo Chương trình cấp Huyện, bổ sung, thay thế một số thành viên hội đồng thẩm định đề án xây dựng nông thôn mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2020 UBND huyện Hòa An ban hành Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hòa An giai đoạn 2016 - 2020. Ban chỉ đạo gồm 24 thành viên, trong đó Trưởng ban là Chủ tịch UBND huyện, để thuận lợi trong việc lồng ghép các Chương trình dự án tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

- Trong quá trình thực hiện thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo và cơ bản đáp ứng yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Cấp xã: 14/14 xã (từ năm 2016 đến tháng 3/2020 là 20/20 xã) thường xuyên kiện toàn Ban quản lý, tuy nhiên đối với cấp xã chưa bố trí được công chức chuyên trách về xây dựng nông thôn mới chủ yếu là công chức văn phòng hoặc địa chính kiêm nhiệm.

- Năm 2017 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 về việc thay thế thành viên Văn phòng điều phối Chương trình huyện Hòa An (do 1 thành viên nghỉ hưu, 1 chuyển công tác).

- Ban chỉ đạo (cấp huyện, cấp xã), Văn phòng điều phối cũng như Ban quản lý cấp xã được kiện toàn thường xuyên khi có thay đổi về nhân sự. Ban chỉ đạo các cấp có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các tiêu chí nên thuận lợi cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình. Văn phòng điều phối luôn nỗ lực, cố gắng tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo, tận tình hướng dẫn các xã trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

- Ban quản lý các xã luôn bám sát Văn bản hướng dẫn của cấp trên và thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền vận động tham gia thực hiện Chương trình.

3. Đối với các nội dung tuyên truyền, vận động

- Công tác tổ chức phối hợp với giữa các cơ quan, đơn vị liên quan được thực hiện khá tốt để tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về Chương trình, những yêu cầu cấp thiết của xây dựng nông thôn mới, tiêu chí nông thôn mới thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa giai đoạn 2016 - 2020: Tổ chức được 02 cuộc tuyên truyền với hơn 400 lượt người tham gia tại xã Hồng Việt; phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền về nông thôn mới tại huyện với trên 350 lượt người tham gia; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hòa An tổ chức Hội thi “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện an toàn cho phụ nữ và trẻ em và nói không với rác thải nhựa” tại UBND xã Hoàng Tung, phối hợp với UBND xã Đức Long tổ chức Hội thi Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới với chủ đề: An toàn cho phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ tuyến đường hoa cho xã Đức Long. Phối hợp với Đoàn thanh niên Huyện Hòa An tổ chức hội thi “Phụ nữ, thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Bế Triều, ra mắt 2 mô hình phụ nữ với “5 không 3 sạch” tại xã Bế Triều và Hoàng Tung, mở 2 lớp tập huấn tại huyện về nâng cao nhận thức về cuộc vận động “5 không 3 sạch” cho 270 lượt người; chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện và xây dựng 250 panô tuyên truyền về thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình (8 việc hộ gia đình phải làm), trách nhiệm xóm (8 việc của xóm) và trách nhiệm của xã (8 việc của xã) trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (Hướng dẫn 2375/HD-BCĐ ngày 28/8/2013).

Qua thực hiện công tác tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức các cấp và nhân dân từ chỗ coi Chương trình là dự án đầu tư của nhà nước đến nay cán bộ, nhân dân đã nhận thức được đây là Chương trình tổng thể có sự tham gia đóng góp của người dân và nông dân là chủ thể từ khâu lập quy hoạch, xây dựng đề án và tổ chức thực hiện đều có sự tham gia của nhân dân do vậy nhiều cán bộ, nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng hiến đất cho công trình, đóng góp công lao động, vật liệu... đặc biệt là làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình

TT	NHÓM TIÊU CHÍ	SỐ XÃ ĐẠT		
		Năm 2015	Đến tháng 3/2020	Đến 30/12/2020 (Sau sáp nhập)
1	Xã đạt 19 tiêu chí	0	4	3
2	Xã đạt 15 -18 tiêu chí	1	1	0
3	Xã đạt 10 -14 tiêu chí	3	3	1
4	Xã đạt 5 - 9 tiêu chí	9	12	9
5	Xã đạt dưới 5 tiêu chí	7	0	0
	Trung bình đạt tiêu chí	8,2	11	10,43

Năm 2020 xã Đức Long đã phấn đấu hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Quyết định số 2850/UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020). Tuy nhiên hiện nay công trình nhà văn hóa xã, sân chơi đang hoàn thiện, dự kiến xong trong tháng 2 năm 2021.

2. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới

TT	TÊN TIÊU CHÍ	Số xã đạt		
		Năm 2015	Đến tháng 3/2020	Đến 30/12/2020 (Sau sáp nhập)
1	Quy hoạch	20	20	14
2	Giao thông	0	6	4
3	Thủy lợi	4	11	7
4	Điện	8	9	7
5	Trường học	0	4	3
6	Cơ sở vật chất văn hóa	0	4	3
7	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn	17	18	12
8	Thông tin và truyền thông	10	18	11
9	Nhà ở dân cư	3	9	7
10	Thu nhập	4	5	3
11	Hộ nghèo	10	5	3
12	Lao động có việc làm	2	17	14
13	Tổ chức sản xuất	3	11	7
14	Giáo dục và đào tạo	6	10	8
15	Y tế	5	10	8
16	Văn hóa	7	11	6
17	Môi trường và an toàn thực phẩm	0	4	3
18	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật	17	20	12
19	Quốc phòng và An ninh	20	20	14

Qua biểu số liệu trên cho thấy: Các tiêu chí đạt được chủ yếu là các tiêu chí không sử dụng nhiều kinh phí, ví dụ như: Tiêu chí số 1 (Quy hoạch); tiêu chí số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn); tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), tiêu chí số 19 (Quốc phòng và An ninh). Các tiêu chí còn lại đòi hỏi cần có nguồn kinh phí để thực hiện, như giao thông, thủy lợi, trường học và điện nên số xã đạt chuẩn các tiêu chí này đạt thấp. Đặc biệt là tiêu chí số 10 (thu nhập) và số 11 (hộ nghèo) không bền vững, có xã đã đạt năm trước nhưng năm sau lại không đạt do cách tính tiêu chí thu nhập năm sau tăng hơn năm trước 3 triệu đồng, tiêu chí hộ nghèo tính lại theo chuẩn nghèo đa chiều bên cạnh đó thu nhập của đại đa số người dân chủ yếu từ trồng trọt và chăn nuôi đều bị ảnh hưởng và phụ thuộc thời tiết, dịch bệnh.

3. Kết quả huy động nguồn lực, quản lý và sử dụng nguồn lực.

Trong Chương trình, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Hòa An đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đạt được một số kết quả tích cực.

- Giai đoạn 2010 - 2015 tổng kinh phí sử dụng trên 231 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 193 tỷ đồng, vốn tín dụng 5 tỷ đồng, vốn do dân đóng góp trên 33 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2016 - 2020 tổng kinh phí sử dụng trên 303 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 296,6 tỷ đồng, vốn do dân đóng góp 6,36 tỷ đồng.

Từ năm 2016 đến nay, các xã đã bê tông hóa, cải nâng cấp được hơn gần 100km đường giao thông nông thôn, nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng và đóng góp hơn 100.000 ngày công, hiến hơn 55.000m² đất.

Huy động nguồn lực: Được sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban chỉ đạo huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hòa An phát động cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 đã huy động được hơn 950 triệu đồng.

So với giai đoạn 2010 - 2015, giai đoạn 2016 - 2020 kinh phí thực hiện các hoạt động tăng 72 tỷ đồng, nguyên nhân do giai đoạn 2010 - 2015 các hoạt động chủ yếu là xây dựng quy hoạch, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và tuyên truyền tập huấn, giai đoạn này đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung nên việc hoàn thành các tiêu chí chưa đạt kế hoạch đề ra.

Đến giai đoạn 2016 - 2020 tập trung vào triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất văn hóa, đặc biệt là tập trung nguồn lực cho 4 xã về đích theo kế hoạch đã đề ra, giai đoạn này Ban chỉ đạo các cấp đã chỉ đạo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra nên giai đoạn này thực hiện Chương trình có hiệu quả hơn.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

So với giai đoạn 2010 - 2015 do là giai đoạn đầu triển khai thực hiện Chương trình nên chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, trên cơ sở đã triển khai cơ bản ở giai đoạn trước thì giai đoạn 2016 - 2020 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Giai đoạn 2010 - 2015: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện 35,78 % năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2015 đạt 15 triệu đồng/người. 80% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 73%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh 65%.

Giai đoạn 2016 - 2020: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 17,65 % năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 28,7 triệu đồng. 90% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 82%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh 86%.

So với giai đoạn 2010 - 2015 giai đoạn 2016 - 2020 đạt được những kết quả nổi bật: Công tác chỉ đạo điều hành ở các cấp sâu sát quyết liệt, hiệu quả hơn; các hoạt động đã đi vào nề nếp; nguồn lực huy động tăng; người dân hài lòng về các Chủ trương chính sách thực hiện Chương trình.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện Chương trình, nguyên nhân: Do khâu tổ chức tuyên truyền đến với người dân chưa phù hợp với từng đối tượng; nhận thức của nhân dân không đồng đều giữa các vùng; sự phối hợp tuyên truyền giữa tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đôi lúc chưa được đồng bộ.

- Năng lực tổ chức triển khai Chương trình của đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ, công chức cơ sở còn hạn chế, nguyên nhân: Việc tổ chức triển khai Chương trình là nội dung mới từ huyện đến các xã, xóm nên chưa có kinh nghiệm, vừa làm vừa học hỏi còn nhiều lúng túng nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ phụ trách nông thôn mới thường xuyên thay đổi.

- Nguồn vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng còn thấp trong khi hầu hết các tiêu chí chưa đạt theo quy định thuộc các tiêu chí xây dựng kết cấu hạ tầng, nguyên nhân: Nguồn ngân sách còn hạn hẹp, các nguồn khác huy động được rất hạn chế, huyện chưa bố trí được kinh phí, chủ yếu phục thuộc nguồn vốn của tỉnh và Trung ương.

- Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động trong nông thôn còn chậm, nguyên nhân: Do phong tục tập quán canh tác của người dân khó thay đổi; công tác tuyên truyền người dân đầu tư vào sản xuất, việc chuyển đổi ngành nghề sản xuất của người dân còn lúng túng trong nền kinh tế thị trường.

- Việc lựa chọn các hình thức đầu tư để thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân: Việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có độ rủi ro khá cao; người dân thực hiện chưa tốt ảnh hưởng đến các nhà đầu tư vào trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, hiện nay trên địa bàn huyện có rất ít doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp.

- Đời sống người dân mặc dù đã được cải thiện nhưng cũng còn nhiều khó khăn, mật độ dân cư thưa thớt nên việc huy động đóng góp của người dân sẽ rất lớn so với các vùng có dân cư tập trung do vậy tốn rất nhiều kinh phí để thực hiện từ đó làm tăng chi phí từ nguồn ngân sách cũng như đóng góp của người dân cũng tương đối lớn.

- Năng lực làm chủ đầu tư của các xã còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chương trình.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Qua giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị như sau:

1. Đối với UBND tỉnh

- Xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cho các xã diêm của huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo lộ trình giai đoạn 2021 - 2025.

- Phân bổ vốn để thực hiện đề án của các xã đã có quy hoạch được phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

- Tăng cường triển khai tập huấn, đào tạo cho Ban chỉ đạo các cấp, cán bộ, công chức phụ trách Chương trình để nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ huyện, xã, đáp ứng yêu cầu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

2. Đối với UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các xã, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả đối với các nội dung sau:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến Chương trình, đặc biệt là Hướng dẫn số 2375/HD-BCĐ ngày 28/8/2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng về thực hiện nội dung công việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, xóm, xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới làm thay đổi nhận thức trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân, góp phần chung sức thực hiện các mục tiêu của nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, thăm quan, học tập các xã điển hình xây dựng nông thôn mới trong và ngoài tỉnh để vận động thực hiện.

- Rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, trên cơ sở đó xác định thứ tự ưu tiên và giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí để thực hiện; hằng năm tổ chức Hội nghị để thảo luận, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc tình hình triển khai thực hiện Chương trình. Xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Cấm mốc chỉ giới về quy hoạch nông thôn mới ở các xã để đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch; các xã tiếp tục kiện toàn lại Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới sau khi có sự thay đổi nhân sự sau Đại hội Đảng bộ các cấp và bầu cử HĐND các cấp.

- Thực hiện hiệu quả: Công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cán bộ cấp xã, Ban phát triển thôn, xóm. Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao; lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình dự án với nguồn vốn Chương trình, huy động tối đa nguồn lực địa phương, vận động doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tín dụng.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới.

3. Đối với UBND các xã

- Đối với các xã đã hoàn thành Chương trình cần tiếp tục thực hiện xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020.

- Rà soát, đánh giá thực trạng kết quả đạt được của từng tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng, từ đó có những giải pháp cụ thể hoàn thành các tiêu chí sắp hoàn thành và có khả năng hoàn thành (qua giám sát trực tiếp tại xã Hồng Nam, báo cáo của UBND xã chưa đánh giá thực trạng kết quả đạt được của từng tiêu chí, chỉ liệt kê các tiêu chí đã hoàn thành).

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấm mốc chỉ giới về quy hoạch nông thôn mới để thuận tiện trong việc quản lý theo đúng quy hoạch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là tuyên truyền về những công việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, xóm, xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, những tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Chủ động, tích cực huy động sự tham gia của người dân, đồng thời làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn và những người con xa quê hương tích cực tham gia đóng góp, chung tay xây dựng nông thôn mới; khắc phục tình trạng trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường hoạt động giám sát của cộng đồng, xây dựng quy chế, quy định quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi đã nhận bàn giao đưa vào sử dụng.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2016 - 2020 của Thường trực HĐND huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện theo Luật giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2013./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Cao Bằng;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa An;
- Hai ban HĐND huyện;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn;
- LĐ, CV VP HĐND và UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lục An Khánh